

# แปรริ้วผวา! อ่างแตก

## ศรีสะเกษยังวิกฤติ-ผู้เฒ่าเช่นศพที่12 น้ำทะเล็ก'นิคมฯอมตะ'/เจ้าพระยาเอ่อ

ปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดยังวิกฤติ! "ศรีสะเกษ" กระแสน้ำยังแรง ล่าสุดคร่าชีวิตพ่อเฒ่าวัย 64 ที่ออกวางข่ายดักปลาจนเสียชีวิตเป็นรายที่ 12 "อ่างทอง" ประกาศเขตภัยพิบัติเพิ่มครบทุกอำเภอ "สระแก้ว" ชาวบ้านเปิดศึกทะเลลุมบอนแย่งของช่วยน้ำท่วม สาวท้องแก่เคราะห์ร้ายถูกตีกระเด็นหายหน้า "รมช.สธ." ลือสะพัด! อ่างเก็บน้ำเมืองแปรริ้วแตก มวลน้ำทะเล็กนิคมฯอมตะนครชลบุรี เอ่อเข้าท่วมบริเวณเฟส 7 ส่วนเฟส 6 และ 8 น้ำสูง 20 ซม. ส่งผลให้จระจกเป็นอัมพาต "บักอูตา" จับมือผู้บริหารนิคมฯ บอกมั่นใจแผนป้องกันยันโรงงานเปิดดำเนินการปกติ"กทท." ชุมชนสันติชนสงเคราะห์อ่วม! เจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมสูงกว่าครึ่งเมตร เร่งขนของขึ้นที่สูงไกลาหล "ทบ." สั่งหน่วยทหารเข้าช่วยชุมชนริมเจ้าพระยาแล้ว "สุชุมพันธ์" นั่งไม่ติดเปิดประตูระบายน้ำคลองสองสายได้ 40 ซม. หวั่น 25 ชุมชนนอกแนวคันรับผลกระทบน้ำทะเลหนุน ขณะที่นายกฯเคาะ รมต. ลงพื้นที่-ช่วยเหลือปชช. พร้อมรวบรวมข้อมูลชง ครม.ด่วน ■ อ่านต่อหน้า 111

### ■ แปรริ้ว ต่อจากหน้า 1

"ปลอดภัย" คาดไม่เกิน 2 สัปดาห์สถานการณ์น้ำคลี่คลาย

เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 8 ต.ค.56 ร.ต.ท.บุญรักษ์ เหลี่ยมมแก้ว ร้อยเวร สภ. ชูขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ รุดไปตรวจสอบสวนสภาพศพ นายยีน คำแสน อายุ 64 ปี ชาว ต.หัวเสือ อ.ชูขันธุ์ ซึ่งออกไปหาปลา และจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงบ่ายโม่งเศษของวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณลำ

คลองหนองกันแจ่ม-หนองแซปรัง โดยพบศพจมอยู่ในน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20 ม. ซึ่งถือเป็นรายที่ 12 ของจังหวัดที่จมน้ำเสียชีวิต

นางสาคร คำแสน อายุ 62 ปี ภรรยาของนายยีน เล่าว่า ตนพร้อมกับสามี ออกไปวางข่ายดักปลาเสร็จแล้ว กำลังจะพากันกลับบ้านแต่สามีหันไปมองชายเห็นว่ายหลุดจากหลักที่ผูกไว้ จึงได้เดินกลับลงน้ำไป พอไปถึงขอบตลิ่งสามีก็จมน้ำตนคิดว่าสามีดำน้ำลงไปผูกข่ายแต่นานผิดปกติ จึงได้วิ่งไปบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพผู้ตายให้แพทย์รพ. ชูขันธุ์ ชันสูตรก่อนมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

ที่ จ.อ่างทอง นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.อ่างทอง กล่าวว่า ตามที่ได้ประกาศเขตควรให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในท้องที่ ต.โผงเผง และชุมชน เทศบาลตำบลป่าโมกไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ย.56 นั้น ปรากฏว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมทั้งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำฝนท่วมขังพื้นที่การเกษตรได้ขยายพื้นที่มากขึ้นทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีก และเพื่อให้การช่วยเหลือกรณีดังกล่าวได้รวดเร็วและทันทั่วทั้งที่ จึงประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มในท้องที่ อ.เมืองอ่างทอง 13 ตำบล ท้องที่ อ.วิเศษชัยชาญ 15 ตำบล ท้องที่ อ.ไชโย 9 ตำบล, ท้องที่ อ.โพธิ์ทอง 15 ตำบล อ.แสวงหา 7 ตำบล และ อ.สามโก้ 5 ตำบล

จ.สระแก้ว นายสรวงค์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข นำสิ่งของยังชีพไปมอบช่วยเหลือชาวบ้านใน อ.เมืองจ.สระแก้ว ที่ถูกน้ำท่วมหนักอยู่ในขณะนี้ ขณะ

ที่กำลังเดินทางเข้าช่วยเหลือ ได้พบกลุ่มชาวบ้านหมู่ 2 บ้านใหม่ถาวร ต.สระขวัญ อ.เมือง กำลังทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกัน สาเหตุจากสิ่งของที่ผู้ใหญ่บ้านรับมาแล้วแจกจ่ายไม่ทั่วถึง จึงมีการแย่งสิ่งของที่ไม่เพียงพอ ก่อนจะเข้าไปห้ามปรามพร้อมช่วยเหลือหญิงท้องแก่ที่ถูกตีที่ท้องได้รับบาดเจ็บ ส่งให้แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว

นางจรัส โยเยื่อ หัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ. สระแก้ว) กล่าวว่า ปัจจุบันน้ำท่วมหนักอยู่ที่สองอำเภอคือ อ.เมืองที่จะส่งต่อไปยัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตรบุรี ยังมีน้ำท่วมสูงและน้ำยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องอีกอำเภอ คืออรัญประเทศ น้ำในส่วนนี้จะไหลไปสู่ประเทศกัมพูชา แต่เนื่องจากประเทศกัมพูชายังคงมีปริมาณน้ำที่สูงเช่นเดียวกันจึงทำให้น้ำไหลซ้ำ ซึ่งระดับน้ำที่อรัญประเทศสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70 ซม. โดยพื้นที่เศรษฐกิจหลักคือ ตลาดเทศบาล และตลาดโรงเกลือ ยังไม่ได้รับผลกระทบ

ส่วนที่จ.ชลบุรีมีรายงานข่าวแจ้งว่า กระแสน้ำได้ไหลเข้าท่วมบริเวณนิคมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยเฉพาะบริเวณเฟส 6 และ 8 มีน้ำขึ้นมาท่วมมากที่สุด ส่งผลให้การจราจรภายในนิคมฯ ติดขัดอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ทางเข้า-ออก เฟส 9-10 สูงประมาณ 8-15 ซม. ส่วนสาเหตุที่ทำให้นิคมอมตะนครถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ นอกจากจะเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีกระแสข่าวลือจากชาวบ้านโดยรอบนิคมฯ ว่าส่วนหนึ่งอาจมาจากอ่างเก็บน้ำในจ.ฉะเชิงเทราแตกก็เป็นได้

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ





น้ำป่า...น้ำจากเทือกเขาแก้วไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน

และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าขณะนี้ระดับน้ำท่วมซึ่งบริเวณทางเข้า-ออกนิคมอุตสาหกรรมเฟสที่ 7-9 สูงอยู่ที่ 10-20 ซม. ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงงานอยู่เพียง 200 โรงงาน และบริเวณนั้นมีน้ำท่วมซึ่งเป็นเพียง 1 ช่องทาง จาก 12 ช่องทางที่ใช้เข้า-ออกของนิคมฯ และอมตะยังมีเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้า-ออกอีกหลายทาง

ด้าน นายประเสริฐ บุญชัยสุข รว.อุตสาหกรรมกล่าวว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ได้ร่วมกับอมตะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฉุกเฉินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงจัดหน่วยเฝ้าระวังและเผชิญเหตุอุทกภัยให้สามารถดำเนินการได้ถูกวิธีสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการแล้ว

นอกจากนี้ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่า กนอ. ยังกล่าวว่า กนอ. ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันโดยการเสริมความแข็งแรงของคันดินเดิม และการสูบน้ำโดยการระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจำนวน 30 เครื่อง ซึ่งสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 46,000 ลบ.ม./

ชม. นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมคันกันน้ำชนิดติดตั้งเร็ว ระยะทางประมาณ 6 กม. มาเตรียมพร้อมในพื้นที่ และมีการประสานงานกับกรมทางหลวงในการขอให้เพิ่มช่องทางการระบายน้ำบริเวณการก่อสร้างถนนสายบ้านเก่า-พานทอง (ทางหลวงหมายเลข 3466) และขอรับการสนับสนุนเรือต้นน้ำจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และกองทัพเรือ จำนวน 3 ลำด้วย

เช่นเดียวกับที่กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา วัดที่ปากคลองตลาดอยู่ที่ 1.97 ม. สูงกว่าเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา 10 ซม. โดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเอ่อเข้าท่วมชุมชนสันติชนสงเคราะห์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยที่อยู่นอกแนวกันน้ำทำให้บ้านเรือนชุมชนกว่า 500 หลัง ถูกน้ำท่วมทั้งหมดทันที ระดับน้ำท่วมชุมชนความสูงอยู่ที่ 50-60 ซม. ขณะนี้มีทหารเรือเข้าไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น เช่น ยกข้าวของหนีน้ำแล้ว

ขณะที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่าภายหลังตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำด้านตะวันออกประตูคลองสองสายได้

ประตูระบายน้ำคลองสามวาประตูระบายน้ำแสนแสบประชาร่วมใจ โดยประตูระบายน้ำคลองสองสายได้จะระบายน้ำไปยังคลอง 13 และออกไปยังคลองทกวาสายล่าง ว่า น้ำที่มาจากจ.ปทุมธานี ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวกันน้ำ ทั้งนี้ตนได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำ(สนน.) ยกบานประตูระบายน้ำคลองสองสายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ซม. เป็น 40 ซม.เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชุมชนที่อยู่นอกประตูระบายน้ำ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำคลองแสนแสบประชาร่วมใจจาก 70 ซม.เป็น 1 ม. ด้วย เพื่อช่วยระบายน้ำให้กับชุมชนเขตพื้นที่มีนบุรี หนองจอก อย่างไรก็ตาม ยังได้สั่งการให้ ผอ.เขตเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ 850 คริวเรือน 25 ชุมชนนอกแนวกันน้ำเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ 1.98 ม. และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น 2 ม.

ขณะเดียวกัน นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกสำนักนายกฯ กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกฯ ได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทก ภัยหรือเสี่ยงอุทกภัย ลงพื้นที่

ไปติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชน และรายงานกลับมาที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อจะรวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ด้าน นายปลอดประสพ สุรัสวดี รอง นายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวว่า ที่ จ.ปราจีนบุรี และสระแก้ว หากไม่มีฝนตกลงเพิ่มภายใน 3-4 วัน สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 10 วัน ขณะที่จังหวัดภาคกลาง อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และอ่างทอง ระดับน้ำเริ่มลดลง ยกเว้นพื้นที่ ลุ่มที่ยังมีน้ำค้างทุ่งหลงเหลืออยู่ ส่วนที่ จ.ปทุมธานี ช่วง 2 วันจากนี้ จะมีปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากน้ำทะเลจะหนุนสูง และการระบายน้ำออกสู่อ่างน้ำท่าเงินเป็นไปด้วยความลำบาก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 สัปดาห์

ส่วน พ.อ.(หญิง) ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) กล่าวว่า กองทัพบกยังคงกำลังทหาร 35 กองร้อย เฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 5,250 นาย รถยนต์บรรทุก 223 คัน เรือ 133 ลำ เข้าบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้แจ้งเตือนหน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะใน 25 ชุมชนเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในช่วงสัปดาห์นี้ให้เตรียมกำลังทหารพร้อมช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของ และชุดช่าง เข้าช่วยสร้างสะพานไม้ชั่วคราว เพื่อการสัญจรแล้ว